

30 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 หน้า 7



งานวันยาง - นายอำนวยการ ประดิษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับนายเชาว์ ทรงอาวุธ โฆษกสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง แถลงข่าวจัดงาน “วันพระยาธิปไตย บิดายางพาราไทย และวันยางพาราแห่งชาติ ๒๕๕๘” ซึ่งจะจัดขึ้นที่ จ.ตรัง ระหว่างวันที่ 2-10 เม.ย. ๒๕๕๘ มีไฮไลต์หลักคือการระดมความเห็นต่อนโยบายแก้ไขปัญหายางของรัฐ และข้อเสนอในการวางนโยบายยางปี'๕๘/๕๙



29 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 หน้า 1,2 (1)

ล้มตียางอีก ถึงคิวให้หนาน อำนาจปัดไม่รู้

บ๊อ.ส.ย.จ่อล้มสัญญา “ไชน่าให้หนาน” ยางเก่าฟุ้งยางใหม่ 4.1 แสนตัน ระบุผิดสัญญาปรับมอบสินค้าไม่ทัน 31 มี.ค.นี้ เผยล่าสุดยังรับมอบได้แค่ 2 พันตันเศษ จากเงื่อนไขเดือนละ 2 หมื่นตัน ด้าน “อำนาจ” โบ้ยยังไม่ได้รับรายงาน เตรียมตรวจสอบข้อเท็จจริง ลั่นหากอ.ส.ย.บริหารสัญญาไม่ได้ จะลงผู้จัดการเอง

นางเรไร รัตนสุภา ผู้อำนวยการสำนักงานการ องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) และผู้จัดการโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มกั้นชนรักษาเสถียรภาพราคา ยาง หรือบีพีเอฟอาร์พีเอ็นดี เปิดตัวกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงการซื้อขายยางพารา ในสต็อกเก่าของรัฐบาล 2.1 แสนตัน ฟุ้งยางใหม่อีก 2 แสนตัน รวมประมาณ 4.1 แสนตัน ระหว่างอ.ส.ย.กับบริษัท ไชน่า ให้หนาน รับเบอร์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด รัฐวิสาหกิจจีนว่า ล่าสุดทาง

อ่านต่อหน้า > 2

ข่าวดี ล้มตียาง

อ.ส.ย.ได้เตรียมยกเลิกสัญญากับไชน่าให้หนาน เนื่องจากปรับส่งมอบยางล่าช้ามาก ซึ่งนับจากวันที่มีการเซ็นสัญญาซื้อขายเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ล่าสุด ณ วันที่ 25 มีนาคม 2558 บริษัทเพิ่งมีการรับมอบยางไปเพียง 2 พันตันเศษ จากในสัญญาจะระบุว่ามีรับมอบยางเดือนละ 2 หมื่นตัน ขณะที่สัญญาการรับมอบจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคมที่จะถึงนี้ ทางอ.ส.ย.จะถือโอกาสยกเลิกสัญญาดังกล่าว เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางรัฐบาล

สอดคล้องกับแหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวเป็นความจริง ซึ่งได้ยินนางเรไรพูดหลายครั้งแล้วว่า สัญญาการส่งมอบของ

บริษัทดังกล่าวล่าช้ามาก ทางอ.ส.ย.ได้ทำหนังสือหลายครั้งเพื่อเร่งให้รับมอบยาง ขณะที่การจะยกเลิกสัญญาซื้อขาย อาจเพราะมีตัวเรือกลใหม่ที่ดีกว่า เห็นได้จากช่วงนี้ทางรัฐบาลเองก็ได้มีการเดินทางไปเจรจาขายยางพารา และข้าวในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง คาดมีหลายประเทศให้ความสนใจ และหากปล่อยให้ยึดเยื้ออาจจะถูกมองว่าเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน จึงต้องรีบตัดไฟเสียแต่ต้นลม ขณะที่เวลานี้อยู่ในช่วงฤดูปิดกรีต เรื่องดังกล่าวคงไม่ส่งผลกระทบต่อราคายางในตลาดมากนัก

ด้านแหล่งข่าวจากคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) กล่าวว่า ในการประชุมกนย. ครั้งที่ 1/2558 (19 ก.พ. 58) ทางอ.ส.ย.ได้ทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางในสต็อกต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า มียางแผ่นรมควันอัดก้อนและยางแท่งในโกดัง 44 แห่ง ประกอบด้วยยางแผ่นรมควันอัดก้อน จำนวน 36 โกดัง และยางแท่งจำนวน 8 โกดัง ปริมาณยางรวม 2.07 แสนตัน โดยแบ่งเป็นยางประเมินคือ แผ่นรมควันชั้น 1-5 (อัดก้อน) จำนวน 1.64 แสนตัน และยางแท่งจำนวน 3.21 หมื่นตัน ส่วนยางที่ไม่ประเมินคือ ยางฟอง จำนวน 6.25 พันตัน และยางคัตตึง จำนวน 4.84 พันตัน

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ครม.ได้รับทราบแนวทางการระบายยางในสต็อกของอ.ส.ย. หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 อ.ส.ย.ได้ลงนามสัญญาซื้อขายยางพาราในโครงการเก่า (ผลิตปี 2554-2555) จำนวน 2.08 แสนตันกับไชน่าให้หนาน แบ่งเป็นยางแผ่นรมควันทุกประเภท 1.76 แสนตัน ราคาเอฟโอบี กิโลกรัมละ 63.56 บาท ยางแท่ง STR 20 จำนวน 3.2 หมื่นตัน ราคาเอฟโอบี กิโลกรัมละ 55.50 บาท กำหนดส่งมอบภายใน 10 เดือน (ครบกำหนด 21 ก.ย. 58) ส่วนยางใหม่ (ยางที่ผลิตในปี 2557-2558) ที่ขายฟุ้งอีก 2 แสนตัน แยกเป็นยางแผ่นรมควันชั้น 3 จำนวน 1.5 แสนตัน ราคาเอฟโอบี กิโลกรัมละ 63.56 บาท และยางแท่ง

STR 20 อีกจำนวน 5 หมื่นตัน ราคาเอฟโอบี กิโลกรัมละ 55.50 บาท กำหนดส่งมอบภายใน 18 เดือน (ครบกำหนด 21 พ.ค. 59) ทั้งนี้กำหนดส่งมอบให้ใช้ราคาของงวดแรก 2 หมื่นตัน ส่วนงวดถัดไปใช้ราคาเอฟโอบี กรุงเทพฯ (ราคา ณ ท่าเรือต้นทาง) บวก 1 บาท เป็นงวดๆ ต่อเนื่องไปจนกว่าราคาเอฟโอบียางแผ่นรมควันชั้น 3 มีราคาเท่ากับกิโลกรัมละ 70 บาท คู่สัญญาจะได้ตกลงกันในใหม่

ต่อเรื่องนี้ นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำกับดูแลยางพาราทั้งระบบ กล่าวว่า เรื่องการซื้อขายยางกับไชน่าให้หนาน คงต้องว่ากันไปตามเงื่อนไขสัญญา ซึ่งข้อมูลความคืบหน้าได้ให้อ.ส.ย.ทำรายงานให้รับทราบทุกวัน แต่ล่าสุดก็ยังไม่ได้รับรายงานข่าวไชน่าให้หนาน ไม่ปฏิบัติตามสัญญาและเตรียมบอกยกเลิก อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ อ.ส.ย. เป็นเจ้าของยางและเป็นผู้บริหารสัญญาการซื้อขาย หากถึงที่สุดแล้วไม่สามารถบริหารสัญญาให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ จะต้องตัดสินใจ และนำเรื่องเสนอต่อหน่วยเหนือให้รับทราบเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในบทสัมภาษณ์หน้า 6)

“เพิ่งทราบข่าวเรื่องนี้ และจะลดลงไปจีและตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป ซึ่งก่อนหน้านี้ยางในสต็อกราว 2.1 แสนตัน อ.ส.ย.ได้เซ็นสัญญาซื้อขายให้กับบริษัท ยี่ฟิงเหลียนจากสิงคโปร์ ซึ่งผมได้เข้าไปบอกยกเลิกสัญญาแล้ว จากที่เขาผิดสัญญาปรับมอบสินค้า อย่างไรก็ตาม เป้าหมายเดิมที่เราขายยางในสต็อกเก่า 2.1 แสนตันให้กับไชน่าให้หนาน เมื่อขายได้เงินแล้วจะส่งเงินคืนคลัง ส่วนยางใหม่อีก 2 แสนตัน จะเอาเงินมาหมุนในโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มกั้นชนฯ”

ด้านแหล่งข่าวธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ทางอ.ส.ย.ได้ส่งคืนเงินกู้ให้กับธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ จำนวน 45.5 ล้านบาท จากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ยาง ที่ถูกไปเป็นวงเงิน

29 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 หน้า 1,2 (2)

จำนวน 2.2 หมื่นไร่บ้านบาท หาก
อ.ส.ย.ขายยางทั้งหมดได้เงินมา 1 หมื่น
ไร่บ้านบาทแล้วจะต้องคืนเงินให้กับธ.ก.ส.
อีกทั้งอ.ส.ย.จะต้องดำเนินการขอสำนักงาน
ประมาณชดเชยผลขาดทุน แล้วนำมาคืน
ให้กับธ.ก.ส.พร้อมกับดอกเบี้ย ส่วนภายใน
โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนๆนั้น มีการ
อนุมัติให้อ.ส.ย.ขยายระยะเวลาชำระคืน
เงินกู้ให้กับธ.ก.ส.ออกไป จากเดิมวันที่ 31
ธันวาคม 2557 เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม
2559 และขยายระยะเวลาโครงการในส่วน
การรับซื้อเพิ่มเติมอีก 6 พันไร่บ้านบาท รวม
เป็น 1.2 หมื่นไร่บ้านบาท ทางธ.ก.ส.ได้โอน
ให้กับอ.ส.ย.ไปเรียบร้อยแล้ว

29 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 หน้า 6 (1)

ลุยแก้ยากทั้งระบบ เตรียมพร้อมเปิดกรีดยางใหม่ วัดฝีมือ 'อำนาจ' อยู่หรือไป

วากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ส่งผลทำให้ "ยางพารา" พืชเศรษฐกิจไทยที่มีการส่งออกและสร้างรายได้เข้าประเทศปีละไม่น้อยกว่า 4 แสนล้านบาท ทั้งในรูปแบบวัตถุดิบ อาทิ ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ำยางสด รวมถึงไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางแปรรูป ได้ประสบปัญหาราคาคงต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศกว่า 1.5 ล้านครัวเรือนได้รับผลกระทบ ขณะที่สถานการณ์ทิศทางราคายางทั้งในและต่างประเทศ ณ เวลานี้ยังน่าห่วง "ฐานเศรษฐกิจ" ฉบับนี้สัมภาษณ์ **นายอำนาจ ปะติเส** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำกับดูแลยางพาราทั้งระบบของประเทศ ถึงการแก้ไขปัญหา และความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมรับมือฤดูการกรีดยางใหม่ที่จะเริ่มในเดือนพฤษภาคม

16 มาตรการยังอีก

นายอำนาจกล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลชุดปัจจุบันได้ดำเนินการมาตรการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างทั้งระบบรวม 16 มาตรการซึ่งอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการประกอบด้วย 1. โครงการบริหารจัดการสต็อกยางพาราของรัฐ 2. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงิน



• อำนาจ ปะติเส

สัมภาษณ์

ทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท 3.โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรเพื่อแปรรูปยางพารา วงเงิน 5 พันล้านบาท 4.โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท

5.โครงการควบคุมปริมาณการผลิต 6.โครงการลดต้นทุนการผลิต 7.โครงการผลิตเพื่อเสริมรายได้ในสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 8.โครงการพัฒนาตลาดตามแผนปรับโครงสร้างระบบ

ตลาดยางพารา 9.โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 10.โครงการจัดหาตลาดใหม่เพื่อการส่งออกยางพารา 11.โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ/โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง 12.โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งขั้นการรักษาเสถียรภาพราคายาง 13.โครงการชดเชยรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง 14.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อ

29 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 หน้า 6 (2)

“ 2 เม.ย.นี้ จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการใหม่ โดยแผนงาน/นโยบายที่มีเดิมและที่ปรับปรุงใหม่จะเป็นตัวกำหนดชี้ชะตาว่าผมจะอยู่หรือไป”

ประกอบอาชีพเสริม วงสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาท 15.โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมยาง และ 16.โครงการสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท

“16 มาตรการนี้ ที่ผ่านมาบางโครงการก็เกินหน้าไปมาก แต่บางโครงการก็ยังไม่เดินเลย ดังนั้นในฤดูการผลิตยางที่จะเปิดกรีดยางใหม่ในเดือนพฤษภาคมนี้จะต้องขับเคลื่อนทุกโครงการให้ได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวสวนยาง”

สต็อกเก่าขาดขาดทุนหมื่นล.

ในส่วนของสต็อกยางพารา 2.1 แสนตันที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคายางในประเทศตกต่ำ ที่รัฐบาลชุดก่อนได้มีโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางโดยใช้เงินซื้อแทรกแซงราคาจากเกษตรกรรวมค่าบริหารจัดการ 2.2 หมื่นล้านบาท (โดย

องค์การสวนยาง หรือ อ.ส.ย.ได้รับซื้อยางแผ่นดิบจากเกษตรกรราคาประกันที่ กิโลกรัมละ 100 บาท และยางแผ่นดิบรมควันชั้น 3 กิโลกรัมละ 104 บาท) ซึ่งยางจำนวนดังกล่าวทาง อ.ส.ย.ได้ลงนามซื้อขายกับบริษัท ไซนา ใหนาน รับเบอร์ อินดัสทรีกรุ๊ป จำกัด จากจีนไปเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 และอยู่ระหว่างการส่งมอบให้แล้วเสร็จภายใน 18 เดือน

“ทั้งนี้หากประเมินผลการปิดบัญชีโครงการในเบื้องต้น โดยคำนวณตามหลักบัญชีทางคณิตศาสตร์โดยประเมินจากราคาที่ซื้อเท่ากับราคาที่ยขายไปรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง โครงการจะขาดทุนระหว่าง 8 พัน-1 หมื่นล้านบาท ซึ่งเมื่อมีการส่งมอบสินค้าแล้วเสร็จและได้เงินแล้วจะนำส่งคืนให้กระทรวงการคลังต่อไป ขณะเดียวกันปัจจุบัน อ.ส.ย.ยังมีสัญญาซื้อขายยางใหม่กับไซนา ใหนานอีก 2 แสนตันโดยให้ราคาในส่วนของยางแผ่นรมควันที่ 63 บาท/กิโลกรัม กำหนดส่งมอบเดือนละ 1-2 หมื่นตัน โดยให้ส่งมอบ 2 หมื่นตันแรกก่อน เริ่มส่งตั้งแต่หลังตรุษจีนที่ผ่านมา กำหนดส่งมอบให้แล้วเสร็จใน 12 เดือน”

นอกจากนี้ทาง อ.ส.ย.ได้เซ็นสัญญาซื้อขายยางแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี)กับจีน ผ่านทางบริษัทซิโนเคมี (Sinochem) อีก 2 แสนตันแลกการจัดซื้อหัวรถจักรจากจีน ราคายางจะใช้ราคาตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ 90% และตลาดโตคอม 10% โดยนำราคาทั้ง 2 ตลาดมาหารถเฉลี่ย แล้วบวกด้วยราคาพิเศษจากรัฐบาลจีน นอกจากนี้ในเดือนเมษายนจะมีการเจรจาซื้อขายยางกับซิโนเคมีอีก 2 แสนตัน รวม 2 สัญญา เป็น 4 แสนตันที่ไทยต้องส่งมอบให้กับรัฐบาลจีน

ปรับแผนราคารับซื้อใหม่

ด้านโครงการสร้างมูลค่าภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคา (บัฟเฟอร์ฟันด์) ที่ให้ อ.ส.ย. เข้าซื้อขายในราคาขึ้นนำราคาตลาด มีวงเงินทั้งสิ้น 2 หมื่นล้านบาท ความคืบหน้าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 ถึง วันที่ 6 มีนาคม 2558 (ที่ปิดโครงการแล้วจากรายการผลิตและเกษตรกรปิดกรีดยาง) มีปริมาณยางรับซื้อจำนวน 1.2-1.3 แสนตัน ซึ่งมีการบริหารสต็อกยางของโครงการในลักษณะที่เป็น Moving Stock ซื้อมา-ขายไป ไม่เก็บไว้นาน สำหรับแผนบัฟเฟอร์ฟันด์ รอบ 2 เริ่มฤดูการเปิดกรีดยางใหม่ในเดือนพฤษภาคมนี้ จะดึงตลาดเครือข่ายของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ที่มีอยู่ 108 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วม เพื่อตัดปัญหายั่งยืน ชาวักตรคารับซื้อจากเกษตรกร และจะเปลี่ยนรูปแบบจากเดิม ที่กำหนดราคากลางในการซื้อขายจากใช้ราคาของตลาดกลาง 6 แห่งของสถาบันวิจัยยาง บวก 1 บาทต่อกิโลกรัม เป็นกำหนดตามราคาเอฟโอบีบวกอีกกิโลกรัมละ 1 บาท เชื่อว่าจะสามารถถึงราคาให้ปรับเพิ่มขึ้นตามกลไกตลาด หากเป็นไปได้จะทำไปคำสั่งซื้อ ที่รับรองโดย อ.ส.ย. ให้เกษตรกร แล้วส่งเงินถึงบัญชีเกษตรกรโดยตรง

“เพื่อรองรับฤดูการเปิดกรีดยางใหม่ ได้ขอความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด 89 จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกยาง ให้จัดทำข้อมูลยางพาราอย่างเป็นระบบ ทั้งพื้นที่ ผลผลิตที่ออกสู่ตลาด ผู้รับซื้อยางพารา จำนวน



29 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 หน้า 6 (3)

โรงงานในจังหวัด โดยให้รายงานมายังกระทรวงเกษตรฯภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน หากพบความผิดปกติชี้พยายเทียบมฟ่ง สูงกว่าข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จะให้ลัดทำใหม่”

เก็บพันตำแหน่งอยู่หรือไป

ทั้งนี้ในวันที่ 2 เมษายน 2558 จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการ (เวิร์กช็อป) ใหม่ ในงานวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2558 หัวข้อ “ฝ่าวิกฤติยางพารา พัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่จังหวัดตรัง จากนโยบายของรัฐบาลตลอด 8 เดือนที่ผ่านมา ยังมีปัญหาอุปสรรค จะได้หารือกันถึงข้อดี ข้อเสียอย่างไร เพื่อช่วยกันหาทางออกและข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุงแนวทางการพัฒนายางพาราของประเทศให้นำไปสู่ความยั่งยืน เป็นข้อมูลสำคัญที่รัฐบาลต้องการนำไปใช้สำหรับวางนโยบายพัฒนายางพาราทั้งระบบของประเทศใน ปี 2558/2559 แล้วจะทำเป็นฐานข้อมูลนำมาประมวลอีกครั้งในวันที่ 4 เมษายนนี้ ที่ สศก. หลังจากนั้นจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) พิจารณาเห็นชอบต่อไป

“จากนี้มาตรการทั้งหมดจะเน้นนำเงินให้ถึงมือเกษตรกรมากที่สุด โดยแผนงาน/นโยบายที่มีเดิมและที่ปรับปรุงใหม่จะเป็นตัวกำหนดชี้ชะตาการทำงานของผมด้วย”



30 มีนาคม 2558 หน้า 13



จิกๆจิกๆ ในคำตอบเรื่องยาง

ติดตามการทำงานของกระทรวงเกษตรฯ มานานหลายเดือน โดยเฉพาะปัญหาราคาสินค้าเกษตรฯ เน้นในส่วนในเรื่องต่างๆ ต้องบอกว่าวันนี้แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง สรุปสั้นๆว่ามาตรการที่ออกมา 16 มาตรการ ที่เกษตรฯ แทบไม่รู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาราคายางพารา ไม่ถึงมือเกษตรกรเช่นเดิม เพราะเท่าที่แอบฟังการประชุมกรรมการเกษตรฯ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็กรรมการเกษตรฯขอให้ผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาราคายางไปชี้แจง โดยเน้นสอบถามในเรื่องที่กระทรวงเกษตรฯ บอกว่าดี ถึงมือเกษตรกรอย่างไรโครงการ “มูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง”

ต้องบอกว่าเมื่อ กรรมการฯ เห็นหน้าผู้มาชี้แจงที่กระทรวงเกษตรฯ ส่งมา ก็มึนๆ งงๆ เพราะคำตอบที่ได้ ฟังแล้วไม่กระจ่าง เพราะตัวแทนที่มา ตอบแบบมึนๆ งงๆ จิกๆ จักๆ ไม่ตรงคำถาม จึงทำให้กรรมการฯ หลายคนสงสัยว่า เขาคือใคร และมาในฐานะอะไร เพราะเท่าที่ทราบ เห็นบุคคลนั้นเดินตาม ท่านรัฐมนตรีช่วยฯ “อานวย ปะติเส” หลายๆ ที่เป็นเงาคามตัวมาหลายรัฐบาล ที่ท่านเป็นที่ปรึกษาเรื่องยาง จนมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯในวันนี้ โดยอำนาจหน้าที่ในส่วนของคนที่มาตอบคำถาม น่าจะเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรง อย่าง ผอ.องค์การสวนยาง หรือ อสย. หรือไม่ก็น่าจะเป็นตัวแทนระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯ ที่ดูแลโดยตรง

เพราะกรรมการฯ มุ่งเน้นหากำตอบในประเด็นที่สังคมตั้งคำถามว่า ทำไมโครงการมูลภัณฑ์กันชนไม่ถึงมือเกษตรกร แต่ดันไปปล่อยให้พ่อค้าเอายางพาราขายในโครงการ อ้วนไปตามๆ กัน

งานนี้ผู้แทนกระทรวงฯ ดันตอบไปว่าตลาดกลางยางพาราเป็นตลาดเสรี ใครจะเอายางพาราขายก็ได้ และในระเบียบก็ไม่ได้ห้ามพ่อค้ามาเอายางพาราขาย งานนี้คำตอบมันเลยสวนทางกับที่รัฐมนตรี และรัฐบาลวางไว้ เพราะเท่าที่ท่านรัฐมนตรี “อานวย” แหกปากบอกกับสังคมว่า การใช้เงินไปกว่าเกือบหมื่นล้านนั้นต้องการซื้อยาง นำราคา ให้พ่อค้าซื้อตาม โดยจะซื้อเพียง 10% เท่านั้น และเป็นยางเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้เท่านั้น แต่งานนี้คนที่ท่านส่งไปชี้แจงดันยอมรับว่ามีบ้าง แล้วอย่างนี้ทำไมไม่เปลี่ยนเป็นโครงการช่วยเหลือจากพ่อค้าจะได้ซัดๆ หละครึ้นท่าน เพราะที่ทำงานขณะนี้มีมันเป็นอย่างนั้น แหมคนชี้แจงยังยอมรับหน้าตาเลยกับที่ประชุมว่า มีพ่อค้านำยางมาขายจริง งานนี้จึงถูกกรรมการฯ รุมจวกจนต้องนั่งก้มหน้าเงิบ เพราะมีกรรมการหลายคน รุมซักกลางที่ประชุมถึงข้อมูลความไม่ชอบมาพากลจนตอบไม่ได้ ทั้งในเรื่องของการขายยางทั้งเก่าและใหม่ที่คาดว่าจะมีปัญหาต่อราคายางอีกนาน เพราะงานป่านนี้แม้มีสัญญาซื้อขาย มาตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ที่เอกชนจีนต้องรับยางเดือนละ 2 หมื่นตัน ถึงวันนี้ใครๆ ก็ทราบว่ายางเอกชนไม่ยอมรับตามสัญญา โดยรับยางไปไม่ถึงหมื่นตัน แต่กระทรวงเกษตรฯ ยังดันไม่ยกเลิกสัญญา และยังบอกกับสังคมหน้าตาเฉยว่า ขายหมดแล้ว แล้วอย่างนี้จะบอกอย่างไรดี หรือมีอะไรบังตาหละท่าน.....

ที่สำคัญ เมื่อรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเรื่องยาง ถูกถามถึงเรื่องยางก็จะตอบเหมือนท่องจำว่า “ขายหมดแล้ว เพราะเราทำสัญญาไปหมดแล้ว ตอนนี้มีอะไรขาย” ตามอีกที

ท่านไม่ทราบจริงหรือจอร์บว่า ไอ้ที่ทำสัญญาไปแล้วนั้น เอกชนจีนไม่ยอมรับยางออกไปตามสัญญา ที่ระบุว่าต้องเดือนละไม่ต่ำกว่า 20,000 ตัน และทำไมปล่อยให้ผ่านมาหลายเดือน โดยไม่สนใจ หรือจะให้หลิบบายเหมือนที่บริษัทเอกชนรายนี้ไม่ยอมรับยางเหมือนเคยไม่รับข้าวจากกระทรวงพาณิชย์มาแล้ว หรือถ้ายังไม่กระจ่าง ลองไปดูข้อมูลที่ ป.ป.ช.ดู เพราะบริษัทนี้หละครึ้น ร่วมขบวนการจู่โจมให้ด้วยหรือท่านฯ จะเดินตามรอยเดิม ช่างน่าสงสารชาวสวนยางจริงๆ

ร้ายกว่าที่กันมาสุดท้าย หลายคนคงอยากรู้ว่า คนที่ท่าน...ผู้ใหญ่ที่กระทรวงเกษตรฯ ส่งมาชี้แจงกรรมการฯ แทนเป็นใคร ต้องบอกว่า กระทรวงไม่ทราบหรือจอร์บแต่ที่แน่ๆ เห็นเดินตามรัฐมนตรี “อานวย” เป็นเงา ส่งสัยขงเป็นระดับมันสมองของส่วนงานที่ดูแลเรื่องขงเรื่องการเดินหน้าแก้ปัญหาขงถึงได้ออกมาอย่างทีเห็น ซึ่งกระทรวงเองก็แปลกใจ จึงถามผู้ใหญ่คนหนึ่งที่กระทรวงเกษตรฯ ท่านก็บอกเพียงว่า “เอ็งต้องไปอ่านหนังสือนวนิยายเรื่องขุนศึก ทีเขียนโดยไม่มีเมืองเดิม แล้วเอ็งจะรู้และหากเอ็งยังไม่รู้ ก็ให้ไปอ่านผู้ชนะสิบทิศของยาขอบ เพราะหลายสัปดาห์ทีที่ผ่านมาท่านผู้ใหญ่นหนึ่งนกระทรวงเกษตรฯออกอาการเหมือนพระเอกในเรื่องเป๊าะ แปะขงจะอยู่ไม่ได้” อ้าว...เขาคือใครไปตนเองนะจอร์บผมไม่รู้อจรงๆ รู้อแล้วหากยังให้แม่หญิงคนนีมาชี้แจงกรรมการแทนคนกระทรวงต่อไป เห็นทีที่เสมา จะถึงคราล้าบากและหากกระทรวงเกษตรฯยังเดินหน้าแก้ปัญหาขงอย่างนี้ต่อไป หากเป็ดกริดขงใหม่ ในเดือนพฤษภาคมเกษตรกรไทยขงได้เฮ.....ออกไป.....แน่ๆ

ราชดำเนิน

28 มีนาคม 2558 หน้า 22

เกษตร นวัตกรรม

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยในลำดับต้น ๆ มีพื้นที่ปลูกทั่วประเทศถึง 22 ล้านไร่ แต่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันราคาตลาดอย่างต่อเนื่อง จากที่โลกริมละ 150 บาทมาอยู่ที่ 60 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ต้นทุนการผลิตจะอยู่ที่ 65 บาทต่อกิโลกรัม

นายสมพิศ ตรีประสิทธิ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มย่อยลมยางพารา อ.บุนนาค



ปลูกกล้วยและส้มโอในสวนยางพาราเป็นรายได้เสริม

เงินทุนดอกเบี้ยต่ำ สำหรับกลุ่มชาวสวนยาง

จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากปัญหาดังกล่าวหนึ่งในแนวทางการแก้ไขของชาวสวนยางพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีก็คือ การรวมกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อรวบรวมยางจากเกษตรกรทั้งที่เป็นและไม่เป็นสมาชิก มาประมวลขายให้กับพ่อค้า ทำให้เกษตรกรขายยางได้ในราคาที่ยุติธรรม สอดคล้องกับราคาตลาดที่แท้จริง ป้องกันไม่ให้ถูกกดราคารับซื้อ

โดยรายได้จากการขายยางจะถูกหักไว้กิโลกรัมละ 1.25 บาท ในส่วนนี้จะเป็นค่าหุ้นของ

เกษตรกร 50 สตางค์ 75 สตางค์เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าสถานที่อย่างไรก็ตาม หากมีกำไรก็จะปันผลคืนให้กับเกษตรกรตามสัดส่วนการถือหุ้น นอกจากนี้ ในอนาคตยังมีโครงการสร้างโรงงานแปรรูปน้ำยางสด เพื่อที่จะผลิตยางแผ่นรมควัน และยางแท่ง STR 20 ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าให้กับยาง สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นและยังเก็บรักษาได้นานอีกด้วย อย่างไรก็ตามการลดต้นทุนการผลิตด้วยการทำสวนยางเองนับเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เกษตรกรชาวสวนยางอีสานได้ทำกัน ในหลายรูป



ปลูกพืชอื่นแซมระหว่างรอการตัดของต้นยางพารา

แบบ เช่น นายถน มิ่งรุ้ง ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางน้ำยืน จำกัด ต.สิริชัย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี บอกว่า การลดการใช้ปุ๋ยเคมี หันมาใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้น ดูแลรักษาและกรีดยางเอง ภายในครอบครัว ไม่จ้างแรงงานก็จะเป็นการลดต้นทุนการผลิตที่ดีทางหนึ่ง

ขณะเดียวกันการปลูกพืชแซมในสวนยาง ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ได้เพิ่มรายได้ให้กับชาวสวนยางอีสานได้ ดังกรณีของนายโส อนุจิตรงาม ครูยางสกลย. ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ มีสวนยาง 25 ไร่ เปิดกรีดยางหมดแล้ว และมีรายได้จากยางประมาณเดือนละ 20,000 บาท และใช้พื้นที่ว่างในสวนยางเลี้ยงไกชน ประมาณ 100 ตัว ขายตัวละประมาณ 1,000 บาท เป็นรายได้เสริมที่ดีไม่น้อย

ส่วนนางภู จันทรวงศ์ เกษตรกรชาวสวนยาง ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ บอกว่า ขณะนี้สวนยางที่ปลูกยังไม่ได้เปิดกรีดยางได้ใช้พื้นที่ว่างระหว่างต้นยางปลูกไม้ผลหลากหลายชนิดแซมเพื่อสร้างรายได้ เช่น กล้วยไข่ ส้มเขียวหวาน ทุเรียน มังคุด ลองกอง โดยเฉพาะกล้วยไข่จะขายดีมาก เป็นที่ต้องการของตลาด สามารถทำรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน

นายประสิทธิ์ หนืดเส้น รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกลย.) กล่าวว่า แม้สถานการณ์ราคายางในปัจจุบันมีราคาค่อนข้างต่ำ แต่ถ้าเกษตรกรทำสวนยางด้วยตนเอง ลดต้นทุนการผลิตลง ตลอดจนรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งเพิ่มอำนาจการต่อรอง และทำอาชีพเสริมด้วยแล้ว จะทำให้มีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงครอบครัวอย่าง



28 มีนาคม 2558 หน้า 10

สวนยางปิด 'โคออป' วันที่ 2

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางและพ่อค้ารายย่อยใน จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.ชุมพร ประมาณ 50 คน พร้อมรถบรรทุก 6 ล้อ และ 10 ล้อ บรรทุกแผ่นยางพาราประมาณ 700 ตัน ยังคงชุมนุมปิดอาคารตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี ภายในสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด (โคออป) ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นวันที่ 2 เรียกร้องให้ซื้อยางพารา โดยอ้างว่าตกค้างจากโครงการมูลค่าพันธบัตรกันชนของรัฐบาลที่ปิดไปแล้ว

นายศุภชัย แสงอารยกุล อายุ 36 ปี เกษตรกรชาวสวนยางและพ่อค้ารับซื้อยางใน จ.ชุมพร กล่าวว่า หากไม่ได้รับคำตอบจากรัฐบาล จะไม่นำรถออกจากตลาดกลาง เนื่องจากมาจอดรอนานแล้ว แผ่นยางที่รอขายมาจากตัวแทนเกษตรกรและพ่อค้า

จากหลายพื้นที่ในภาคใต้ ประมาณ 7 แสนกิโลกรัม ที่ขายในกิโลกรัมละ 58.55 บาท ตามราคาโครงการมูลค่าพันธบัตรกันชน แต่ตอนนี้ราคาประมูลที่ตลาดกลางต่ำกว่าราคาโครงการถึงกิโลกรัมละ 8 บาท ทำให้พวกตนขาดทุน

ด้านนายพนัส แพชนะ ผอ.ตลาดกลางยางพารา จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ผู้ที่นำรถบรรทุกมารอขายยางดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าและไม่ได้ลงทะเบียนขายไว้ในโครงการมูลค่าพันธบัตรกันชน ทำให้ตลาดกลางไม่สามารถรับซื้อในราคาโครงการได้ ทำให้มีปัญหายางตกค้างกว่า 700 ตัน ถ้าเกษตรกรคนใดเป็นเกษตรกรจริงให้ไปขอหนังสือรับรองจากจังหวัดก่อน ตลาดจึงจะเปิดรับซื้อในราคาโครงการเพื่อให้เงินถึงมือเกษตรกรตัวจริง ไม่ใช่พ่อค้าคนกลาง



28 มีนาคม 2558 หน้า 8

เศรษฐกิจโลก รอบปีสัปดาห์

● อินเดียตั้งเป้าเติบโตร้อยปีข้างหน้า

นายสตีเฟน ฮีแวนส์ เลขาธิการกลุ่มศึกษาทางพาราระหว่างประเทศเปิดเผยว่า อินเดียมีแนวโน้มที่จะไม่จำเป็นต้องนำเข้ายางสังเคราะห์จากต่างประเทศภายในปี 2560 แม้ว่าการใช้ยางของอินเดียพุ่งสูงขึ้น ตามอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งและอาจกลายเป็นตลาดขนาดใหญ่อันดับ 3 ของโลกภายในปี 2561

เหตุที่อินเดียอาจไม่ต้องนำเข้ายางสังเคราะห์จากต่างประเทศจากปัจจุบันที่นำเข้าอยู่ประมาณ 370,000 ตัน หรือคิดเป็น 3 ใน 4 ของปริมาณการใช้งานเพราะอินเดียได้เพิ่มการผลิตยางสังเคราะห์ขึ้นมาใช้เอง โดยมี 3 โรงงานที่พร้อมจะเดินสายพานการผลิตในปี 2559 ซึ่งนั่นจะทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 3 เท่า.



29 มีนาคม 2558 หน้า A11

ยางแข็งปีนี้ราคาขยับร่วง

พรสฤกษ์ ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย เผยแนวโน้มราคายางพาราปีนี้ยังไม่สดใส แม้เกษตรกรรหันปลูกปาล์ม น้ำมัน มันสำปะหลัง อ้อย แทน

ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทยออกบทวิเคราะห์ถึงการฝ่าวิกฤตยางพาราไทยปี 2558 ของเกษตรกรชาวสวนยาง ว่า แนวโน้มราคายางพาราของไทยในปีนี้น่าจะไม่สดใสนัก โดยราคายางแผ่นดิบชั้น 3 อาจลดลงมาอยู่ในกรอบ 45-48 บาท/กิโลกรัม หรือลดลง 11-16.6% เทียบกับปี 2557 ที่ 53.9 บาท/กิโลกรัม ขณะที่ระยะข้างหน้าคาดว่า ราคายางพาราไทยอาจยังคงถูกกดดันจากอุปทานยางพาราโลกที่ยังสูงอยู่

ทั้งนี้ ทางเลือกหนึ่งที่อาจช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวสวนยาง คือ การเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิด

อื่นที่ให้ผลตอบแทนกำไรสูงกว่า เช่น ปาล์ม น้ำมัน มันสำปะหลัง และอ้อย ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการสนับสนุนของรัฐบาลที่เร่งลดพื้นที่เพาะปลูกยาง โดยการให้เงินชดเชยแก่ชาวสวนยางหากเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น โดยเฉพาะปาล์ม น้ำมัน ในอัตราไร่ละ 2.6 หมื่นบาท

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรอาจต้องพิจารณาปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่กำไรในการตัดสินใจร่วมด้วย เช่น ทำเลที่ตั้ง สภาพดิน น้ำ สภาพตลาด ต้นทุนการผลิต ระยะเวลาคืนทุนของพืช และแนวโน้มราคาในระยะข้างหน้า ซึ่งการบริหารจัดการอุปทานผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาของพืชผล ยังคงเป็นโจทย์ท้าทายหลักของอาชีพเกษตรกรไทย



30 มีนาคม 2558 หน้า 15

อบจ.ตรังเตรียมงานใหญ่ เชิดชูพระยารัษฎานุประดิษฐ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) อดีตเจ้าเมืองตรัง ผู้นำยางพาราคนแรกมาปลูกที่ประเทศไทย นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง พร้อมด้วย นางไพลิน เชื้อนทา ปลัดเทศบาลนครตรัง นายวิโรจน์ จิระวัฒน์ ผอ.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.ตรัง นายบุญเจือ สมทิพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง และนายชลินทร์ ประพุดติตรง เกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธานและร่วมในการแถลงข่าวการจัดงานเชิดชู “พระยารัษฎานุประดิษฐ์ยางพาราไทย” และ “วันยางพาราแห่งชาติ” ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 2-10 เมษายน 2558 ณ บริเวณลานเรือพระสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง (ทุ่งแจ๊ะ) โดยมีนายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

นายกิจ กล่าวว่า อบจ.ตรัง จัดกิจกรรมงานเชิดชู “พระยารัษฎานุประดิษฐ์ยางพาราไทย” และงาน “วันยางพาราแห่งชาติ” ขึ้นเพื่อเชิดชูคุณูปการและรำลึกถึงพระคุณของพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ด้วยการบอกเล่าประวัติความเป็นมา การให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านการเกษตรแก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราไปจนถึงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน โดยที่ อบจ.ตรังมีความมุ่งหวังให้มีการนำเสนอนวัตกรรม และองค์ความรู้ การต่อยอดพัฒนายางพาราในรูปแบบใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อเป็นทางออก สร้างความหวัง ท่ามกลางปัญหาวิกฤติราคายางตกต่ำในปัจจุบัน ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติพระยารัษฎานุ เทคโนโลยีการเกษตรด้านยางพารา การแปรรูปนวัตกรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการนำเสนอในรูปแบบใหม่โดยเฉพาะการใช้สื่อผสมและมัลติมีเดีย เป็นต้น.



30 มีนาคม 2558 หน้า 11

กลุ่มพ่อค้าปิดตลาดกลางสุราษฎร์ ขอคำตอบรัฐเร่งแก้ปมยาง 700 ตัน

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ห้องประชุม แสดงสภาพตลาดกลางยางพารา สุราษฎร์ธานี ภายในสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด (โคออป) ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี นายศุภวัชร ศักดา รอง ผวจ.สุราษฎร์ธานี พร้อมนายพนัส แพนชนะ ผอ.ตลาดกลางยางพารา จ.สุราษฎร์ธานี และตัวแทนเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด ช.ก.ส. ฝ่ายปกครองและทหาร ประชุมหารือ กับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กลุ่มสหกรณ์ และพ่อค้ารายย่อยใน จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.ชุมพร ประมาณ 50 คน ที่นำรถบรรทุก 6 ล้อ และ 10 ล้อ บรรทุกแผ่นยางพารา ประมาณ 700 ตัน มาจอดปิดหน้าอาคาร ตลาดกลางยางพารา เรียกร้องให้ซื้อ ยางพาราที่อ้างว่าตกค้างจากโครงการ มูลภัณฑ์กันชนของรัฐบาลที่ อ.ส.ย.รับซื้อ กิโลกรัมละ 58.55 บาทที่ปิดไปแล้วนั้น

การร่วมประชุมหารือนานกว่า 3 ชั่วโมง ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้เสนอ 3 แนวทาง คือ 1.ร้องศาลปกครอง 2.ชั่งน้ำหนักแล้วนำ ยางกลับไปพักที่บ้านเพื่อรอราคาที่ต้องการ และ 3.เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดเพื่อรับซื้อตามราคาที่ต้องการ ซึ่ง ต้องนำทั้ง 3 แนวทางไปเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง พิจารณา

นายศุภชัย แสงอารยกุล อายุ 36 ปี เกษตรกรชาวสวนยางและพ่อค้ารับซื้อยาง ใน จ.ชุมพร กล่าวว่า เมื่อได้เสนอแนวทาง ไปแล้ว 3 ข้อก็จะรอคำตอบจากรัฐบาล และ อ.ส.ย.ภายในวันที่ 1 เมษายนนี้ หาก ไม่ได้รับการช่วยเหลือก็จะดำเนินการยก

ระดับการเรียกร้องต่อไป

นายพนัส แพนชนะ ผอ.ตลาด กลางยางพารา จ.สุราษฎร์ธานี กล่าว ว่า กลุ่มสหกรณ์และพ่อค้ารายย่อยใน จ.สุราษฎร์ธานีและ จ.ชุมพร ที่มาร่วมตัว กันเป็นกลุ่มที่เข้าชั่งน้ำหนักยางไม่ทันใน วันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่ง อ.ส.ย.เปิด ประมูลเป็นวันสุดท้าย ในราคาต่อกิโลกรัม ละ 58.55 บาท ทำให้มียางตกค้างกว่า 700 ตัน ตลาดกลางยางพาราได้ทำหนังสือ เสนอ อ.ส.ย.แล้วแต่ยังไม่ได้รับคำตอบว่า จะรับซื้อหรือไม่อย่างไร

ที่ จ.สกลนคร นายคำจันทร์ พรหมละคร อายุ 40 ปี เกษตรกรชาวสวนยางบ้าน น้อยหนองบัว ต.สว่างแดนดิน อ.เมือง จ.สกลนคร กล่าวว่า แม้รัฐบาลจะหาทาง ช่วยเหลือผู้ปลูกยางพาราทั่วประเทศจาก สถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำ โดยช่วย เหลือผู้ขึ้นทะเบียนไร่ละ 1,000 บาท ซึ่ง ชาวสวนยาง อ.สว่างแดนดิน ได้รับการ ช่วยเหลือหมดแล้ว แต่เมื่อสอบถามความ คิดเห็นกันเอง ส่วนหนึ่งต่างขอบคุณรัฐบาล แต่ส่วนใหญ่มองว่าเป็นการแก้ปัญหา เฉพาะหน้าเท่านั้น เพราะไม่ได้แก้กลไก ราคายางพาราทั้งหมด หรือเรียกว่าเก้ายังไม่ หายคัน เงินที่ได้เพียงน้อยนิด หากเทียบ กับหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรสวนยาง

“แม้หลายภาคส่วนมีแนวคิดที่จะนำ ยางไปผลิตเป็นส่วนผสมทำถนนลาดยาง เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน แต่รัฐบาลยัง เจียบไม่มีวิ้วว่าจะสนใจลงมาฟังเสียง สะท้อนเหล่านี้บ้าง” นายคำจันทร์กล่าว

30 มีนาคม 2558 หน้า 9

ฝ่าวิกฤตยางพาราไทยปี'58

ทางเลือก&ทางรอดชาวสวนยาง ท่ามกลางแรงกดดันด้านราคา



รายงาน

ธุรกิจยางพาราของไทยเผชิญความท้าทายตลอดช่วงปี 2556-2557 จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลง ประกอบกับราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ทรงตัวในระดับต่ำ ส่งผลกดดันราคายางพาราไทยให้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าในปี 2558 ราคายางพาราก็อาจยังให้ภาพที่ไม่สดใสนัก ซึ่งจากแนวโน้มแรงกดดันด้านราคาดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของชาวสวนยางไทยที่มีมากกว่า 6 ล้านคน หรือราวร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ขณะที่ทางการมีความพยายามในการบรรเทาความ

เดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการด้านอุปทานยางพาราในประเทศ ด้วยการลดพื้นที่เพาะปลูกยาง โครงการมูลกษัตริย์กษัตริย์ (Buffer Fund) การกระตุ้นความต้องการใช้ยางภายในประเทศของรัฐบาลที่อาจช่วยพยุงราคายางพารา ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ซึ่งอาจเป็นทางเลือกและทางรอดของเกษตรกรชาวสวนยางในช่วงจังหวะเวลาที่ราคายางพารายังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน

จากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2556-2557 โดยเฉพาะพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักของไทย อย่างจีนที่เติบโตในอัตราที่ชะลอลง ส่งผลต่อเนื่องถึงความต้องการใช้ยางพารา ประกอบกับราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ไม่ได้แรงตัวสูง ส่งผล

กดดันราคายางพาราในประเทศ โดยราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2558 เฉลี่ยอยู่ที่ 46.1 บาทต่อกิโลกรัม(กก.) หรือลดลงร้อยละ 26 (เทียบกับปีก่อน) สอดคล้องกับทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงมาเฉลี่ยอยู่ที่ 51.2 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล หรือลดลงร้อยละ 50.9 (เทียบกับปีก่อน)

จากทิศทางราคายางพาราที่มีแนวโน้มไม่สดใสนัก รัฐบาลจึงได้ชานรับโดยการเร่งลดพื้นที่ปลูกยางพาราเพื่อลดผลผลิต ด้วยการมีมาตรการในปี 2558 ให้เกษตรกรโค่นต้นยางแก่อายุมากกว่า 25 ปี ซึ่งมีเนื้อที่ราว 3 ล้านไร่ ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ดำเนินการแล้วตั้งแต่ตุลาคม 2557) เพื่อส่งเสริมให้เปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า และการเปลี่ยนไปปลูกยางพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิต

30 มีนาคม 2558 หน้า 8



 **2-10 เมษายน 2558** 

ขอเชิญเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน

วันพระยารัษฎา บิดायางพาราไทย

และ วันยางพาราแห่งชาติ ปี 2558

ณ ลานเรือพระทุ่งแจ้จ้ง จ.ตรัง

สีกัย. ชูแนวคิด “ฝ่าวิกฤติยางพารา พัฒนาอย่างยั่งยืน”

ภายในงาน พบกิจกรรมสาระและความบันเทิงมากมาย อาทิ การแข่งขันกรีดยางชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย การประกวดยางแผ่นดิบ/ ยางแผ่นรวมคว้น การประกวดลูกทุ่งเสียงทอง การแข่งขันนกกองหัวจุก

นิทรรศการและเสวนา “พัฒนาวิถีชีวิตชาวสวนยาง สู่ความยั่งยืน” และร่วมเล่นเกมชิงรางวัลจากบูธของ สกย.



30 มีนาคม 2558

ติดตามการทำงานของกระทรวงเกษตรฯ มานานหลายเดือน โดยเฉพาะปัญหาการค้าเรื่องสินค้าเกษตรฯ เน้นใน ส่วนของเรื่องยางฯ ต้องบอกว่า วันนี้แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง สรุปสั้นๆว่า มาตรการที่ออกมา 16 มาตรการ ที่ เกษตรกรแทบไม่รู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการค้ายางพารา ไม่ถึงมือเกษตรกรเช่นเดิม เพราะเท่าที่แอบฟังการประชุม กรรมการเกษตรฯ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ที่กรรมการเกษตรฯขอให้ผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการค้ายางไป ชี้แจง โดยเน้นสอบถามในเรื่องที่กระทรวงเกษตรฯ บอกว่าดี ถึงมือเกษตรกร อย่างโครงการ **"มูลนิธิกันชนเพื่อ รักษาเสถียรภาพราคายาง"**

ต้องบอกว่าเมื่อ กรรมการฯ เห็นหน้าผู้มาชี้แจงที่กระทรวงเกษตรฯส่งมา ก็มีนงงๆ เพราะคำตอบที่ได้ ฟัง แล้วไม่กระจ่าง เพราะตัวแทนที่มา ตอบแบบมึนๆ งงๆ อีๆ งักๆ ไม่ตรงคำถาม จึงทำให้กรรมการฯ หลายคน สงสัยว่า เขาคือใคร และมาในฐานะอะไร เพราะเท่าที่ทราบ เห็นบุคคลนี้เดินตาม ท่านรัฐมนตรีช่วย **"อำนาจ ปะดิ เส"** หลายๆ ที่เป็นเงาตามตัวมาหลายรัฐบาล ที่ท่านเป็นที่ปรึกษาเรื่องยาง จนมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯใน วันนี้ โดยอำนาจหน้าที่ในส่วนของคนที่มาตอบคำถามน่าจะเป็น ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง อย่าง **ผอ.องค์การสวนยาง หรือ อสย.** หรือไม่ก็น่าจะเป็นตัวแทนระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯ ที่ดูแลโดยตรง เพราะกรรมการฯ มุ่งเน้นหา คำตอบในประเด็นที่สังคมตั้งคำถามว่า ทำไมโครงการมูลนิธิกันชนไม่ถึงมือเกษตรกร แต่ดันไปปล่อยให้พ่อค้า เอายางพารามาขายในโครงการ อ้วนไปตามๆกัน

งานนี้ผู้แทนกระทรวงฯ ดันตอบไปว่า **ตลาดกลางยางพาราเป็นตลาดเสรี ใครจะเอายางพารามาขายก็ได้ และในระเบียบก็ไม่ได้ห้ามพ่อค้ามาเอายางมาขาย** งานนี้คำตอบมันเลยสวนทางกับที่รัฐมนตรี และรัฐบาลวาง ไว้ เพราะเท่าที่ท่านรัฐมนตรี **"อำนาจ"** แหกปากบอกกับสังคมว่า การใช้เงินไปกว่าเกือบหมื่นล้านนั้นต้องการซื้อ ยาง นาราคา ให้พ่อค้าซื้อตาม โดยจะซื้อเพียง 10% เท่านั้น และเป็นยางเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้เท่านั้น แต่งาน นี้คนที่ท่านส่งไปชี้แจงดันยอมรับว่ามีบ้าง แล้วอย่างนี้ทำไมไม่เปลี่ยนเป็นโครงการช่วยเหลือจากพ่อค้าจะได้ชัดๆ หละครีบท่าน เพราะที่ทำการขณะนี้มันเป็นอย่างนั้น แถมคนชี้แจงยังยอมรับหน้าตาเฉยกับที่ประชุมว่า **มีพ่อค้านำ ยางมาขายจริง** งานนี้จึงถูกกรรมการฯ รุมจวกจนต้องนั่งก้มหน้า เจ็บ เพราะมีกรรมการหลายคน รุมซัด กลางที่ประชุมถึงข้อมูลความไม่ชอบมาพากลจนตอบไม่ได้ ทั้ง ในเรื่องของการขายยางทั้งเก่าและใหม่ที่คาดว่าจะเป็น ปัญหาต่อราคายางอีกนาน เพราะจนปานนี้แม้มีสัญญาซื้อขาย มาตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ที่เอกชน จีนต้องรับยางเดือนละ 2 หมื่นตัน ถึงวันนี้ใครๆก็ทราบ ว่า เอกชนไม่ยอมรับยางตามสัญญา โดยรับยางไปไม่ถึงหมื่น ตัน แต่กระทรวงเกษตรฯ ยังดันไม่ยกเลิกสัญญา และยังคงกับสังคมหน้าตาเฉยว่า **ขายหมดแล้ว** แล้วอย่างนี้จะ บอกว่าอย่างไรดี หรือมีอะไรบังตาหละท่าน

ที่สำคัญ เมื่อรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเรื่องยาง ถูกถามถึงเรื่องยางก็จะตอบเหมือนท่องจำว่า **"ขายหมดแล้ว เพราะเราทำสัญญาไปหมดแล้ว ตอนนี้ไม่มีอะไรขาย"** ถามอีกที่ท่านไม่ทราบจริงหรือขอรับว่า ไร้ที่ทำสัญญา ไปแล้วนั้น เอกชนจีนไม่ยอมรับยางออกไปตามสัญญา ที่ระบุว่าต้องเดือนละไม่ต่ำกว่า 20,000 ตัน และทำไม ปล่อยให้ผ่านมาหลายเดือน โดยไม่สนใจ หรือจะให้ฉิบหายเหมือนที่บริษัทเอกชนรายนี้ไม่ยอมรับยางเหมือนเคย ไม่รับข่าวจากกระทรวงพาณิชย์มาแล้ว หรือถ้ายังไม่กระจ่าง ลองไปดูข้อมูลที่ ปปช.ดู เพราะบริษัทนี้หละครีบ ร่วม ขบวนการจู่โจมได้ด้วย หรือท่านๆ จะเดินตามรอยเดิม ชั่งนำส่งสารชาวสวนยางจริงๆ

ร้ายยาวว่ากันมาสุดท้าย หลายคนคงอยากรู้ว่า คนที่ท่าน ...ผู้ใหญ่ที่กระทรวงเกษตรฯ ส่งมาชี้แจงกรรมการฯ แทนเป็นใคร ต้องบอกว่า กระผมไม่ทราบหรือขอรับแต่ที่แน่ๆ เห็นเดินตามรัฐมนตรี **"อำนาจ"** เป็นเงา สงสัยคง เป็นระดับมันสมองของส่วนงานที่ดูแลเรื่องยาง เรื่องการเดินทางแก้ปัญหายางถึงได้ออกมาอย่างที่เห็น ซึ่งกระผม เองก็แปลกใจ จึงถามผู้ใหญ่คนหนึ่งที่กระทรวงเกษตรฯ ท่านก็บอกเพียงว่า **"แจ้งต้องไปอ่านหนังสือวินิจฉัย เรื่องขุนศึก ที่เขียนโดยไม้เมืองเดิม แล้วแจ้งจะรู้ และหากแจ้งยังไม่รู้ ก็ให้ไปอ่านผู้ชนะสิบทิศ ของยาขอบ เพราะหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านผู้ใหญ่คนหนึ่ง ในกระทรวงเกษตรฯออกอาการเหมือนพระเอกในเรื่อง เป๊ะ แทบจะอยู่ไม่ได้"** อ้าว...เขาคือใครไปตามเองขอรับ ผมไม่รู้จริงๆรู้แต่ว่าหากยังให้แม่หญิงคนนี้มาชี้แจง กรรมการแทนคนกระทรวงต่อไป เห็นที่ที่เสมา จะถึงคราล้าปากและหากกระทรวงเกษตรฯยังเดินหน้าแก้ปัญหา ยางอย่างนี้ต่อไป หากเปิดครีดยางใหม่ ในเดือนพฤษภาคม เกษตรกรไทยคงได้เฮ ออกไป.....แน่ๆ

"ราชดำเนิน"

28 มีนาคม 2558 หน้า 8

ไทย ทั่วข่าวสด

● **สุราษฎร์ฯ-ประท้วงยาง** วันที่ 26 มี.ค. เกษตรกรชาวสวนยางพารา พ่อค้ารายย่อย และสหกรณ์ในสุราษฎร์ธานีและชุมพร ร่วมตัวกันนำรถบรรทุกขยางปิดตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี ซึ่งตั้งอยู่ในสหกรณ์สุราษฎร์ธานี ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เรียกร้องให้รับซื้อยางที่อ้างว่าตกค้างจากโครงการมูลภัณฑ์กันชน นายวัฒนา อ่อนหนู หนึ่งในพ่อค้ารับซื้อยางกล่าวว่า รับยางจำนวน 20,000 กิโลกรัมจากเกษตรกรเมื่อช่วงวันที่ 27-28 ก.พ.ที่ผ่านมา ในราคา 56-57 บาท แต่หากขายในราคาปกติของตลาดที่ 50.70 บาท ทำให้เกิดการขาดทุนจำนวนมาก จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ



ไทยบริติช

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

30 มีนาคม 2558 หน้า 1,2 (-1-)



วิกฤติราคายาง รอดไม่รอดอยู่ที่ใคร



มีพื้นที่ปลูกทั่วประเทศ 22 ล้านไร่...ครอบคลุมกว่า 65 จังหวัด และมีเกษตรกรประกอบอาชีพทำสวนยางราว 1.5 ล้านครัวเรือน ในแต่ละปี "ยาง" สร้างรายได้จากการส่งออกไม่น้อยกว่า 400,000 ล้านบาท

วันที่ 10 เมษายน ทุกปี...คณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็น "วันยางพาราแห่งชาติ" ซึ่งตรงกับวันอันิจกรรมของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) "บิดาแห่งยางพาราไทย"

"ต้นยางพารา"...ต้นแรกของประเทศไทย ปลูกที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เมื่อ 116 ปีที่ผ่านมา จากนั้นขยายการปลูกไปยังจังหวัดอื่นๆอย่างต่อเนื่องจนแพร่หลายเกือบทั้งประเทศในวันนี้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันยางพาราฯขึ้นตั้งแต่ปี 2548 ในปีที่ี้ก็เช่นเดียวกัน มอบหมายให้สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) เป็นเจ้าภาพหลัก บูรณาการร่วมกับองค์กรบริหารส่วนจังหวัดตรัง สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร องค์การสวนยาง สถาบันเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ...ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

"วันพระยารัษฎานุประดิษฐ์ยางพาราไทยและวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2558" ระหว่างวันที่ 2-10 เมษายน 2558 ณ ลานเรือพระสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง (ทุ่งแจ้ง) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง กิจ หลีกภัย นายคอบจ.ตรัง ผ่ากเชิญชวนผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรด้านยางพารา การแปรรูป นวัตกรรม

กิจกรรมความบันเทิงมากมาย ซึ่งส่งเสริม...อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงดนตรี ศิลปะร่วมสมัย หนังสั้น มโนราห์ พร้อมชมดนตรีจากศิลปินชื่อดัง ตลอดระยะเวลา 9 วัน

ท่ามกลาง "วิกฤติราคายาง"...เชาว์ ทรงอาวูธ รองผู้อำนวยการ สทย. บอกว่างานวันยางพาราปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด...ฝ่าวิกฤติยางพาราพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นการผนวกสองงานเข้าด้วยกันก็คือ...งานวันยางพาราแห่งชาติ กับวันพระยารัษฎานุ ปกติก็จัดเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว

ที่พิเศษ...งานวันยางพาราแห่งชาติถูกกำหนดให้มาจัดที่จังหวัดตรัง ก็เลยรวมสองงานเข้าไว้ด้วยกัน

และที่สำคัญยิ่งกว่าทุกๆเรื่องก็คือ... "ยุทธศาสตร์แผนพัฒนายางพาราไทยทั้งระบบ" ที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนของยางพาราไทยภายใต้การระดมสมองจากวงเสวนา "ฝ่าวิกฤติยางพาราพัฒนาสู่ความยั่งยืน" กลั่นความคิดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการยางพาราไทยจากทุกภาคส่วนกว่า 500 ชีวิต

ตลอด 8 เดือนที่ผ่านมา กับปัญหาวิกฤติราคายางที่เกิดขึ้น...มีปัญหาอุปสรรค ข้อดี ข้อเสียอย่างไรบ้าง เพื่อช่วยกันหาทางออก ปรับปรุงแนวทางการพัฒนาของประเทศไทยให้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้ในอนาคต หลายคนคงรู้กันดีอยู่แล้วว่าสถานการณ์ราคายางพาราไทยอยู่ในยุคตกต่ำสุดๆ จนเรียกว่าอยู่ในขั้นวิกฤติก็ว่าได้ จากที่เคยมีราคาเฉลี่ย กิโลกรัมละ 180 บาทในปี 2554...เหลือเพียง 3 กิโลฯ 100 บาทเท่านั้น

ยางพาราไทยพึ่งพาดตลาดต่างประเทศเป็นหลัก ผลผลิตส่วนใหญ่ส่งออก นำมาใช้ในประเทศน้อย ต้องทำให้มีเสถียรภาพมากขึ้น เพิ่มสัดส่วนการใช้ในประเทศ ราคายางจะได้มั่นคง ถ้าแต่ละจังหวัด มีแผนใช้ภายในจังหวัดได้มากขึ้น 5-10 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณผลผลิตที่ได้ภายในจังหวัด



ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

30 มีนาคม 2558 หน้า 1,2 (-2-)

เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ทำให้รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี...

คลอด 16 มาตรการในการแก้ปัญหา “ราคายาง”...ทั้งระบบ
อำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บอกว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคายางตกต่ำในขณะนี้ เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกลดต่ำลง ส่งผลทำให้ราคายางสังเคราะห์ ซึ่งมาจากน้ำมันลดราคาอย่างธรรมชาติให้มีราคาต่ำลงไปด้วย ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกก็ลดลงด้วย จึงเป็นแรงส่งที่กระทบต่อราคายางทั้งในและต่างประเทศ...ยุทธศาสตร์พัฒนายางไทยทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

มาตรการแรก...โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรรายราย ราคายาง มาตรการนี้จะใช้เงินกู้จาก ธ.ก.ส. รับซื้อยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นรมควันอัดก้อน ยางแท่งจากสถาบันเกษตรกรและตลาดกลาง ยางพารา นำมาบริหารจัดการลักษณะสต็อกหมุนเวียน เพื่อไม่ให้ราคายางผันผวนมากจนเกินไป

มาตรการที่สอง...โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางครัวเรือนละไม่เกิน 15,000 บาท

มาตรการที่สาม...โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ครัวเรือนละไม่เกิน 100,000 บาท

มาตรการที่สี่...โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง มาตรการที่ห้า...โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้ในการรวบรวมยาง มาตรการที่หก...โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา 5,000 ล้านบาท

มาตรการที่เจ็ด...โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง 15,000 ล้านบาท มาตรการที่แปด...โครงการพัฒนาตลาดตามแผนปรับโครงสร้างระบบตลาดยางพารา มาตรการที่เก้า...โครงการจัดหาตลาดใหม่เพื่อส่งออกยางฯ มาตรการที่สิบ...โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านผลิตภัณฑ์ยางภายในประเทศและโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง มาตรการที่สิบเอ็ด...โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

มาตรการที่สิบสอง...โครงการควบคุมปริมาณการผลิต มาตรการที่สิบสาม...โครงการผลิตเพื่อเสริมรายได้ในสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาตรการที่สิบสี่...โครงการลดต้นทุนการผลิต มาตรการ

ที่สิบห้า...โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิตยาง และ มาตรการสุดท้าย...โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบปี 2557 ระยะสั้น สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรไร่ละ 2,520 บาท

อำนาจ บอกว่า ยางพาราไทยพึ่งพาดตลาดต่างประเทศเป็นหลัก ผลผลิตส่วนใหญ่ส่งออก นำมาใช้ในประเทศน้อย ต้องทำให้มีเสถียรภาพมากขึ้น เพิ่มสัดส่วนการใช้ในประเทศ ราคายางจะได้มั่นคง

ถ้าแต่ละจังหวัดมีแผนใช้ยางภายในจังหวัดได้มากขึ้น 5-10 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณผลผลิตที่ได้ภายในจังหวัด จะเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้มีการใช้ยางในประเทศมากขึ้น ยกตัวอย่างจังหวัดตรัง ก็เพิ่มสัดส่วนการใช้โดยนำมายางมาผสมสร้างถนนกว่า 10 สาย...ใช้ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลในทุกอำเภอ รวม 20 สนาม

หากจะพุ่งเป้าไปที่ต้นน้ำการผลิตยาง สะท้อนความจริงที่ว่า วันนี้... “เกษตรกรชาวสวนยาง” ที่ยังหยัดยืนอยู่ได้นั้น ต้องไม่พึ่งรายได้จากการทำสวนยางเพียงอย่างเดียว คงต้องมีอาชีพเสริมต่างๆด้วย

รัฐบาลพยายามแก้ปัญหา “วิกฤติราคายาง” ที่เกิดขึ้นแบบบูรณาการ ทั้งแบบช่วยเหลือเร่งด่วนและระยะยาวด้วยการเปิดช่องทางให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อที่จะมีโอกาสได้ทำอาชีพเสริมได้ดียิ่งขึ้น

เกษตรกรชาวสวนยางต้องสร้างความมั่นคง ความมีเสถียรภาพในตัวเองให้มากขึ้น

การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการทำสวนยางพาราที่เรียกว่า “สวนยางผสมผสานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง”

ลดการปลูกยาง เหลือไร่ละ 40 ต้น เมื่อมีระยะห่างระหว่างต้นยางมากขึ้น จะทำให้มีพื้นที่เหลือเพื่อปลูกพืชชนิดอื่นๆที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ อาทิ ไม้ผล ไม้เศรษฐกิจ ไม้ดอกไม้ประดับ ผักสวนครัว หรือแม้กระทั่งปลูกยางควบคู่กับการทำปศุสัตว์ เลี้ยงไก่ วัว แพะ แกะ เลี้ยงปลา สมมติว่ามีที่ดินทำสวนยาง 10 ไร่ แต่ภายใน 10 ไร่นั้นก็มีสวนมะพร้าว 10 ไร่ มีสวนมังคุด 10 ไร่ มีแปลงพืชผัก 10 ไร่ และยังมีพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์อีก 10 ไร่ได้ด้วย

“เกษตรทฤษฎีใหม่”... ทำการเกษตรแบบพอเพียง ไม่ว่าเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจประเทศจะผันผวนแปรปรวนอย่างไร “ราคายาง”...จะตกต่ำแค่ไหน เกษตรกรก็เอาอยู่...สู้ไหว ด้วยสองมือของตนเอง.